



ที่ ขร ๐๐๐๓.๕/ว ๓๖๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเขียนโครงการ การจัดงาน การส่งเสริมกีฬา การฝึกอบรม การใช้บกลาง การใช้จ่ายเงินสะสม การจัดหาพัสดุกรณีสาธารณภัยหรือด้านอื่น การจัดหาพัสดุ ตาม ว ๑๑๙ การช่วยเหลือประชาชน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจ้างเหมาบริการ การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น การยืมเงิน และข้อกั้กั้หวงหรือข้อพึงระวังในการเบิกจ่ายเงินและกรณีศึกษาคดีทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ อว. ๐๖๔๕/๑๓๒๖

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเขียนโครงการ การจัดงาน การส่งเสริมกีฬา การฝึกอบรม การใช้บกลาง การใช้จ่ายเงินสะสม การจัดหาพัสดุกรณีสาธารณภัยหรือด้านอื่น การจัดหาพัสดุ ตาม ว ๑๑๙ การช่วยเหลือประชาชน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจ้างเหมาบริการ การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น การยืมเงิน และข้อกั้กั้หวงหรือข้อพึงระวังในการเบิกจ่ายเงินและกรณีศึกษาคดีทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ข้อกั้กั้หวงหรือข้อพึงระวังในการเบิกจ่ายเงินและกรณีศึกษาคดีทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายเห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ต่อผู้ปฏิบัติงาน จึงขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



2082
 ปีที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖

ที่ อว ๐๖๔๔/๙๖๒๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ๑ ถนนอุทงนอก เขตดุสิต
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเขียนโครงการ การจัดงาน การส่งเสริมกีฬา การฝึกอบรม การใช้งบกลาง การใช้เงินสะสม การจัดหาพัสดุกรณีสาธารณภัยหรือด้านอื่น การจัดหาพัสดุ ตาม ว ๑๓๙ การช่วยเหลือประชาชน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจ้างเหมาบริการ การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น การยืมเงิน และข้อกักท้วงหรือข้อท้วงติงในการเบิกจ่ายเงินและกรณีศึกษาคดีทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด (แนบผ่านการสแกน QR Code ด้านซ้ายของเอกสาร)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเขียนโครงการ การจัดงาน การส่งเสริมกีฬา การฝึกอบรม การใช้งบกลาง การใช้เงินสะสม การจัดหาพัสดุกรณีสาธารณภัยหรือด้านอื่น การจัดหาพัสดุ ตาม ว ๑๓๙ การช่วยเหลือประชาชน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจ้างเหมาบริการ การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น การยืมเงิน และข้อกักท้วงหรือข้อท้วงติงในการเบิกจ่ายเงินและกรณีศึกษาคดีทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย แนวทาง และวิธีการในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับเงินส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอความอนุเคราะห์ได้โปรดประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ดังกล่าวให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบและเข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

โครงการฝึกอบรม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักบริการวิชาการ

โทร. ๐ ๒๓๖๐ ๓๓๕๕ (ในวัน และเวลาราชการ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aobrom@ssru.ac.th